



## Thư mời Đăng ký

### Chương trình đào tạo chuyên nghiệp và miễn phí về Khu công nghiệp sinh thái (EIP) dành cho các nhà hoạch định chính sách tại Việt Nam

Quý vị đang muốn mở rộng kiến thức của mình về Khu công nghiệp sinh thái (EIP)? Quý vị có muốn tìm hiểu thêm về EIP, Hiệu quả tài nguyên và Sản xuất sạch hơn (RECP) và Cộng sinh công nghiệp (IS) trực tiếp từ các chuyên gia cũng như vai trò của EIP, RECP và IS trong phát triển công nghiệp quốc gia? Nếu có, **chương trình đào tạo MIỄN PHÍ** do Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) phối hợp tổ chức, thuộc Chương trình Khu công nghiệp sinh thái toàn cầu (GEIPP) của UNIDO, đã được mở ra dành cho các ứng viên tại Việt Nam.

Chương trình đào tạo nhằm kết nối và tăng cường kiến thức chuyên môn của các bên liên quan để phát triển các EIP trong nước, thông qua việc nâng cao nhận thức về các khái niệm EIP (bao gồm các khái niệm liên quan như RECP và IS), chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm và kiến thức liên quan đến xây dựng, thực thi chính sách, xác định và triển khai các cơ hội EIP, v.v. Tài liệu đào tạo bao gồm các phương pháp tiếp cận và khía cạnh của EIP, các công cụ và bộ công cụ cũng như phương pháp triển khai RECP trong phạm vi cần thiết để kết hợp các EIP vào bối cảnh chính sách địa phương và quốc gia, đồng thời cung cấp hỗ trợ chuyển đổi sang EIP cho các Khu công nghiệp ở Việt Nam.

Các buổi đào tạo sẽ giúp những người tham gia kết nối hiệu quả và học hỏi lẫn nhau để xây dựng các quy định về EIP phù hợp với bối cảnh Việt Nam. Các chủ đề đào tạo bao gồm, nhưng không giới hạn:

- Vai trò của các quy định và chính sách trong việc thúc đẩy EIP ở một quốc gia
- Thực trạng pháp lý EIP ở Việt Nam và các khoảng trống
- Các bước liên quan đến việc xây dựng các chính sách hiệu quả cho các EIP
- Các nghiên cứu điển hình toàn cầu có liên quan và các thực tiễn tốt nhất cho khung chính sách về EIP
- Những thách thức tiềm ẩn có thể có trong quá trình triển khai

Chương trình đào tạo chi tiết, bao gồm nội dung các buổi đào tạo, sẽ được chia sẻ với những ứng viên được lựa chọn.

Khóa đào tạo sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian 3 tháng thông qua sự kết hợp giữa lý thuyết, các ví dụ thực tế và bài tập tương tác, để cung cấp cho các học viên cái nhìn sâu sắc về bối cảnh thực hiện EIP tại Việt Nam. Khóa đào tạo sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến và được điều phối bởi các chuyên gia trong nước và quốc tế, bao gồm **06 mô-đun đào tạo với thời lượng 02 giờ học tập mỗi mô-đun** (tổng cộng 12 giờ). Mỗi mô-đun sẽ được thực hiện 02 lần, do đó cho phép học viên lựa chọn thời gian thuận tiện nhất.

Học viên hoàn thành ít nhất **05 trong số 06 mô-đun đào tạo** sẽ nhận được **“Chứng nhận hoàn thành khóa học”** từ UNIDO.

#### Ứng viên mục tiêu:

- Các nhà hoạch định chính sách và cán bộ quản lý trong lĩnh vực áp dụng và thực hiện EIP
- Các tổ chức giáo dục
- Chuyên gia tư vấn phát triển bền vững
- Các tổ chức xã hội dân sự

#### Phương thức lựa chọn:

Tất cả các ứng viên quan tâm được mời nộp đơn đăng ký bằng cách truy cập đường liên kết: <https://forms.gle/LUYltW4XgaiKPTeu8>, tại đó, các ứng viên sẽ được yêu cầu chia sẻ một bản tóm tắt (lý tưởng là từ 400 đến 600 từ) về thông tin chung và lý do tại sao là người tham gia phù hợp (bao gồm cả định hướng áp dụng kiến thức được đào tạo vào công việc sau này). Ứng viên cũng phải chia sẻ CV (tối đa 2 trang) tại thời điểm đăng ký. Thời hạn nhận đơn đăng ký là **ngày 20/8/2023**.

Tất cả các hồ sơ ứng tuyển sẽ được xem xét cẩn thận bởi một ủy ban tuyển chọn, bao gồm cán bộ của UNIDO và đơn vị triển khai đào tạo là dss+ và VNCPC. Sau khi được lựa chọn vào danh sách học viên, những người đăng ký thành công sẽ được thông báo qua email.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý vị.

Christian Susan, Giám đốc Dự án, UNIDO HQ